

4-2004 Thông Tin

THÔNG TIN * Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông bà, Quý Anh Chị thành viên Gia Đình Phaolô Hải Ngoại và Quý Vị xa gần đã có dịp đọc qua Bản Tin Liên Lạc Gia Đình Phaolô Hải Ngoại. Chắc quý vị ai ai ít nhất cũng đã một lần nghe câu hò xứ Huế: "Núi Ngự Bình trước tròn sau méo. Sông An Cựu nắng đục mưa trong". Nhưng nhiều vị chưa có dịp ghé qua. Vậy mời đến NGỰ BÌNH RESTAURANT để thưởng thức những món ăn hương vị xứ Huế đậm đà ra sao và có dịp hàn huyên để biết về Sông Hương Núi Ngự và cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp thơ mộng biết chừng nào.

* Khi thời tiết nóng bức khó chịu, chúng ta hãy ghé qua TIỆM NƯỚC MÍA VIỄN TÂY Vừa thơm, vừa mát, giải khát được ngay. Chủ nhân vui vẻ khéo tay hay mời. * Thân chủ chúng ta còn có Chủ nhân TIỆM PHỞ HƯƠNG QUÊ Xa lâu thương nhớ Quê Nhà, Tìm về tiệm phở đậm đà HƯƠNG QUÊ. * Mục Gia Chánh muốn được đậm đà, chúng ta có đủ gia vị của CÔNG TY THÀNH LỢI hiệu BỐN CON VOI Thơm ngon, tinh khiết, đàng hoàng, Ăn vào sức khỏe rõ ràng hơn xưa. * Xứ Mỹ này ẩm thực dư thừa mà luật lệ cũng lắm rắc rối. Nếu muốn tham khảo miễn phí thì xin mời đến Văn Phòng LUẬT SƯ TRIỆU NGỌC TOÀN Tận tình, uy tín, vang danh, Tustin Chủ Tịch lòng thanh tốt lành. * Nói đến sức khỏe là vàng, vậy xin ân cần giới thiệu đến Quý Vị TRUNG TÂM Y TẾ LAVANG , nơi rất đáng tin cậy. Tất cả các Bác Sĩ ở đây thật xứng đáng được gọi là LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU. Đặc biệt Bác Sĩ Ngô Đình Tân và Bác Sĩ Phạm Kim Nguyên , hai tuần một lần giúp cho sức khỏe Cộng Đồng qua tiếng nói của RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP . Đến Trung Tâm Y Tế Lavang sẽ được các Bác Sĩ tận tình, hài hòa, vui vẻ tiếp đón, lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi Quý Vị thắc mắc về sức khỏe của mình và đích thân Bác Sĩ chăm sóc. Nếu quý vị nói ở trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại chắc chắn càng được tận tình hơn nữa. Tây Y chẩn đoán toàn khoa, Đông Y châm cứu ngoại khoa nhẹ nhàng. * Một lần nữa Ban Điều Hành xin chân thành cảm ơn Quý Vị đã yểm trợ cho công tác Bác Ái của Gia Đình Phaolô Hải Ngoại. Xin Quý Vị cũng đừng quên yểm trợ các cơ sở Ân Nhân có quảng cáo trên Bản Tin Liên Lạc Gia Đình Phaolô. Đó cũng là một cách đóng góp gián tiếp nhưng rất tích cực. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho toàn thể Quý Vị. * Sau hết Ban Điều Hành xin toàn thể Quý Vị vì tinh thần Bác Ái, cầu nguyện đặc biệt cho Ông Cố BÙI CÔNG NGỌC (Cố của hai Cha Bùi Công Hiến Linh, Bùi Công Minh và Sơ Thanh Bình) và anh NGUYỄN VĂN DƯƠNG , anh HỒ VĂN THIỆP là những chi thể trong Gia Đình Phaolô chúng ta, đang mắc những chứng bệnh ngặt nghèo. Chỉ có Chúa là Đấng chữa lành được thôi. Ban Điều Hành Gia Đình Phaolô Hải Ngoại

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_4-650_3-123/